



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรฐาน ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สมุทรสาคร จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวกวิมลดา ธีระพันธ์พงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม
๒.	นางเกษร ทับทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและ  
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ได้รับ  
การคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวกวิมลดา ธีระพันธ์พงศ์	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน งานการพัฒนาคณาพยาบาล- พยาบาลชุมชน	๓๔๔๔๓	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	๔๑๖๗๕	
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ของ พนักงานในโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มประชากรวัยทำงานในเขต อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร”</p>						
๒	นางเกษร ทับทอง	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย สูติ-นรีเวช	๔๑๓๒๙	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย สูติ-นรีเวช	๔๑๖๘๐	
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดทำงานนอกบ้าน ต่อความ ตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการพยาบาลแบบ Krathumbean model เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ในมารดาหลังคลอดที่บุตรอยู่หออภิบาลทารกแรกเกิด ”</p>						